
sþ. 33. Fyrirspurn [33. mál]
til menntamálaráðherra um niðurskurð á kostnaði vegna skólaaksturs.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

1. Hversu mikið greiddi ríkissjóður vegna skólaaksturs á árinu 1985, samtals og sundurlið-
að eftir fræðsluumdæmum? Hvaða upphæð er áætluð í þessu skyni á árinu 1986?

2. Hverjar voru tillögur menntamálaráðherra við undirbúning fjárlagafrumvarps fyrir árið
1987 um niðurskurð á framlagi ríkissjóðs til skólaaksturs?

3. Hversu háar fjárhæðir telur ráðherra að fari í súginn vegna meintrar spillingar og
óráðsíu í skólaakstri, samtals og sundurliðað eftir fræðsluumdæmum?

4. Til hvaða ráða hefur ráðuneytið gripið eða áformar að grípa til að uppræta þá spillingu
sem ráðherra hefur staðhæft að viðgangist í þessum efnum?

Skriflegt svar óskast.


